

KỶ HỢP THỨ NĂM HĐND TỈNH KHÓA XVI

Chất vấn nhiều vấn đề “nóng”

Tại kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh khóa XVI đã tổ chức phiên chất vấn - đây là nội dung nhận được sự quan tâm đặc biệt của cử tri toàn tỉnh. 20 vấn đề được đại biểu đăng ký chất vấn, 8 vấn đề chất vấn tại hội trường đều là những vấn đề nóng liên quan trực tiếp đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vấn đề dân sinh của tỉnh.

Cần có giải pháp quyết liệt giải quyết nợ đọng xây dựng cơ bản

Mở đầu phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Hương (tổ thành phố Thái Bình) đã chất vấn đồng chí Tạ Ngọc Giáo, Giám đốc Sở Tài chính về nguyên nhân, các giải pháp, kế hoạch cụ thể của ngành giải quyết nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính thông tin: Đến ngày 30/9/2017, nợ đọng xây dựng cơ bản cấp tỉnh là 3.362.648 triệu đồng, cấp huyện là 348.648 triệu đồng (trung bình 43,5 tỷ đồng/huyện), cấp xã là 1.240.179 triệu đồng. Nguyên nhân phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản cấp tỉnh là do khi triển khai thực hiện dự án, số vốn ngân sách trung ương được các bộ, ngành thẩm định chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nguồn vốn các dự án trọng điểm. Tuy nhiên, khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu giảm 1.709.072 triệu đồng so với thông báo đầu năm 2016; do đó, thanh toán nợ xây dựng cơ bản của ngân sách cấp tỉnh giảm, dẫn đến phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản. Năm 2017, các dự án BT (trả bằng tiền) của tỉnh đã hoàn thành và được Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán giá trị công trình hoàn thành, theo quy định của Bộ Tài chính, khi dự án BT hoàn thành, bản giao đưa vào sử dụng thì sẽ phát sinh nghĩa vụ thanh toán hợp đồng. Sau khi cân đối với kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2016 - 2020 bố trí cho các dự án giai đoạn 2018 - 2020 thì cả 2 dự án BT đều đã hết hạn mức vốn bố trí vốn trái phiếu Chính phủ. Do đó, nợ xây dựng cơ bản của 2 dự án được tổng hợp vào nợ xây dựng cơ bản của ngân sách tỉnh, làm tăng đột biến nợ xây dựng cơ bản ngân sách cấp tỉnh tính đến thời điểm 30/9/2017 với giá trị nợ xây dựng cơ bản tăng thêm 2.302.318 triệu đồng.



Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính đã thông tin cụ thể về phương án, kế hoạch xử lý nợ xây dựng cơ bản cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Dự kiến đến hết năm 2018 sẽ cơ bản xử lý được nợ đọng xây dựng cơ bản của cấp tỉnh, cấp huyện, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng nông thôn mới, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản thì dự kiến đến hết năm 2018 cơ bản kiểm soát được nợ đọng xây dựng cơ bản của cấp xã.

Tuy nhiên, trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, nhu cầu vốn xây dựng cơ bản liên tục tăng cao, để có thể giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản, đòi hỏi có nhiều biện pháp quyết liệt hơn từ các ngành và cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã. Trong đó, giải pháp quan trọng đó là phải lập lại trật tự kỷ cương trong xây dựng cơ bản; thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý nợ đọng; thực hiện nghiêm Luật Đầu tư công và các quy định của trung ương, của tỉnh không để phát sinh nợ đọng; nâng cao trách nhiệm của các ngành chức năng trong lập,



Những năm qua, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phục vụ dân sinh.

thẩm định, phê duyệt dự án; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư theo hình thức đối tác công tư...

Việc mua sắm tập trung thực hiện đúng quy định

Đối với câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Lụa (tổ Vũ Thu) về

những bất cập trong thực hiện mua sắm tập trung theo chủ trương của tỉnh, giá đầu thầu, chất lượng hàng hóa?, đồng chí Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Mỗi năm Thái Bình tổ chức mua sắm tập trung 1 lần. Sở Tài chính đã có hướng dẫn mua sắm tập trung, tổ chức cho

các đơn vị đăng ký 2 lần/năm. Ngoài ra, Sở cũng tham mưu với UBND tỉnh cho phép các đơn vị được mua sắm theo các thủ tục thuận khung mua sắm tập trung đã ký giữa Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính với nhà thầu cung cấp.

chuyên môn vững vàng và tâm huyết trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia.

Để nâng cao kiến thức, bổ sung kinh nghiệm, chuẩn bị tâm lý cho học sinh trước kỳ thi quan trọng, Trường THPT Chuyên Thái Bình đã thực hiện kế hoạch ôn tập thường xuyên, tăng thời lượng ôn tập, đặc biệt mời các chuyên gia từ nhiều nơi về thỉnh giảng cho học sinh. Không những thế, mỗi đội tuyển đã xây dựng kế hoạch riêng trong suốt quá trình ôn luyện của mình. Không chỉ tổ chức học tập trung tại trường, được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, một số đội tuyển đã đưa học sinh lên Hà Nội hoặc một số tỉnh lân cận để mời các giáo sư đầu ngành giảng dạy. Thấy giáo Bùi Tuấn Anh cho biết: Trường đã lựa chọn những giáo viên có kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi để phụ trách đội tuyển các môn thi. Kỳ thi này, Trường đặt mục tiêu phấn đấu về số lượng và chất lượng giải phải bằng hoặc cao hơn so với năm học trước. Bên cạnh đó, Trường còn tạo điều kiện về cơ sở vật chất, phòng ôn tập phục vụ đội tuyển các môn. Cô giáo Nguyễn Thị Minh Hạnh, người nhiều năm bồi dưỡng đội tuyển môn Sinh học của Trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ: Mỗi giáo viên phụ trách đội tuyển đều cố gắng hết sức để vừa bổ sung, nâng cao kiến thức vừa động viên để các em sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng đạt kết quả tốt nhất. Nhiều học sinh được các thầy cô bồi dưỡng đã rất tự tin với quyết tâm giành được thành tích cao tại kỳ thi sắp tới.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2017 - 2018 diễn ra từ ngày 11/1 đến ngày 13/1/2018.

DẶNG ANH

Về danh mục mua sắm tập trung: Chỉ thực hiện mua sắm tài sản theo phương thức tập trung đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung đúng theo các quyết định của Chính phủ và của UBND tỉnh. Việc tổ chức đấu thầu được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Năm 2016 - 2017 đã tổ chức thực hiện mua sắm tập trung 12 gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa; về giá đã giảm 8,43% so với giá trị dự toán các đơn vị đề nghị, giảm 2,21% so với giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt. Về chất lượng hàng hóa: qua kiểm tra tại 176 đơn vị, các đơn vị đều tiếp nhận tài sản đúng hợp đồng đã ký kết. Đến nay, Sở Tài chính chưa nhận được bất kỳ ý kiến nào của đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản về chất lượng của các sản phẩm mua sắm là không bảo đảm.

Cần làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các dự án BOT, BT

Trả lời câu hỏi của đại biểu Bùi Mạnh Hà (tổ Kiến Xương) quan điểm của ngành về công tác quản lý nhà nước, cơ chế chính sách, tính hiệu quả của một số dự án BOT, BT và giải pháp thực hiện tốt hơn các dự án đầu tư theo hình thức này, đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Để thực hiện chủ trương xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhu cầu vốn đăng ký đầu tư cho giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh là rất lớn (khoảng 166.500 tỷ đồng), trong đó khả năng cân đối từ nguồn vốn ngân sách nhà nước khoảng 11.000 tỷ đồng, đáp ứng khoảng 6,6% nhu cầu về vốn đầu tư. Trong điều kiện ngân sách nhà nước rất khó khăn, việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo hình thức hợp đồng BOT, BT là cần thiết, phù hợp với quy định của Chính phủ.

Theo đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, hiện trên địa bàn tỉnh đang triển khai 27 dự án đầu tư theo hình thức BOT và BT với tổng vốn đầu tư 17.976,6 tỷ đồng và 7 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương cho nghiên cứu lập đề xuất dự án. Khi các dự án này triển khai thực hiện sẽ huy động được một nguồn vốn rất lớn (khoảng 17.976,6 tỷ đồng) để đầu tư phát triển, giảm gánh nặng đầu tư công, đồng thời góp phần tạo một hệ thống hạ tầng kết cấu đồng bộ, hiện đại,

rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Về cơ chế thực hiện dự án được thực hiện đúng theo quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 15 của Chính phủ về đấu tư theo hình thức đối tác công tư, Luật Đấu thầu, Nghị định số 35 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu. Về quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT trên địa bàn, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện đầy đủ quy trình đầu tư từ khâu lựa chọn danh mục dự án để giao đơn vị lập đề xuất dự án.

Để triển khai thực hiện hiệu quả đối với các dự án đầu tư theo hình thức BOT, BT, trong thời gian tới, các ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh yêu cầu từng ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị phải chủ động rà soát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất danh mục đầu tư công, danh mục công trình huy động vốn theo hình thức đối tác công tư. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng khẩn trương rà soát quy hoạch và công khai danh mục quỹ đất các địa phương để đối ứng cho nhà đầu tư, điều chỉnh các quy hoạch cho phù hợp. Giao Sở Tài chính chủ trì nghiên cứu thí điểm xác định giá sàn của các khu đất đối ứng là cơ sở để tổ chức đấu giá. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở đề xuất của các cơ quan, đơn vị tổ chức thẩm định trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án. Các huyện, thành phố chủ trì phối hợp với các ngành, đơn vị rà soát kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương để đề xuất dự án và đề xuất các quỹ đất đối ứng thanh toán cho dự án.

Trả lời câu hỏi của đại biểu Vũ Huy Đông (tổ Hưng Hà) về lợi ích của nhà nước và nhà đầu tư khi thực hiện các dự án BOT, BT, đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định lợi ích đối với nhà nước rất lớn, sẽ huy động nguồn lực chủ yếu trong xã hội giúp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Còn đối với các nhà đầu tư khi tham gia thực hiện các dự án cũng đã tính toán rất kỹ về lợi nhuận thu được, đồng thời sẽ tạo việc làm cho người lao động, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển.

(còn nữa)
NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

Sẵn sàng cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2017 - 2018 chính thức bắt đầu. Đến thời điểm này, công tác bồi dưỡng kiến thức và chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí các phòng thi, trang thiết bị đã cơ bản hoàn tất, tạo điều kiện để các em bước vào kỳ thi với tâm lý thoải mái, tự tin, quyết tâm giành thành tích cao nhất.

Nhằm nay, đội tuyển Thái Bình tiếp tục dự thi 9/12 môn với 68 học sinh của Trường THPT Chuyên Thái Bình dự thi, trong đó có 16 học sinh lớp 11 và 52 học sinh lớp 12. So với mọi năm, năm nay, số lượng học sinh lớp 11 tham gia đội tuyển học sinh giỏi quốc gia cao hơn so với mọi năm. Lý giải về điều này, thầy giáo Bùi Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường THPT Chuyên Thái Bình chia sẻ: Khi bắt đầu thi khảo sát chọn đội tuyển quốc gia chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban Giám hiệu nhà trường đã phối hợp tổ chức khảo sát đối với cả học sinh lớp 11 và 12 đang học đội tuyển. Qua kết quả khảo sát cùng với kết quả học đội tuyển, các thầy cô giáo chủ nhiệm cùng Ban Giám hiệu chọn ra đội tuyển chính thức cho kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay với 68 học sinh. Theo đánh giá chung, chất lượng học sinh học đội tuyển năm nay có phần tốt hơn so với năm ngoái.

Để phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm nay, Ban Giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp hơn với điều kiện và hoàn cảnh thực tế; đổi mới cách thức phát hiện và



Lễ xuất quân đội tuyển học sinh giỏi khối 12 Trường THPT Bắc Đông Quan.

tuyển chọn đội tuyển; rà soát và tìm ra những bất cập, hạn chế trong việc xây dựng và soạn giảng chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi. Bên cạnh đó, chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch ôn luyện, tạo điều kiện cho học sinh tham gia các cuộc thi giữa các trường chuyên để học tập kinh nghiệm và thử sức; khuyến khích, động viên giáo viên và học sinh tích cực hơn trong công

tác ôn thi chọn học sinh giỏi các cấp. Đồng thời, tranh thủ sự hỗ trợ từ ngành, từ các doanh nghiệp, từ phụ huynh học sinh và đặc biệt là sự hỗ trợ chuyên môn từ các trường đại học, các trường chuyên có uy tín. Chỉ tính từ đầu năm học đến nay Trường THPT Chuyên Thái Bình đã xin được rất nhiều học bổng cho học sinh đội tuyển, đặc biệt là các môn tự nhiên. Bên cạnh đó, nhà

trường còn thực hiện cắt giảm một số chi tiêu để tăng tiền bồi dưỡng đội tuyển cho giáo viên và tăng học bổng cho học sinh lên trên 300.000 đồng/tháng. Ban Giám hiệu nhà trường đã bố trí 9 thầy cô giáo có năng lực chuyên môn tốt, nhiệt tình và có kinh nghiệm trong công tác giảng dạy phụ trách các đội tuyển. Đội ngũ giáo viên tham gia giảng dạy đều là những người trình độ

Việt Nam giành ba huy chương bạc Olympic khoa học trẻ quốc tế

(vnexpress.net) Hai huy chương bạc thuộc về học sinh chuyên Hà Nội - Amsterdam, chiếc còn lại của THPT chuyên Nguyễn Huệ.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, đoàn học sinh Thủ đô đại diện Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic khoa học trẻ quốc tế lần thứ 14 tại Hà Lan từ ngày 2 đến 15/12 đã giành ba huy chương bạc và ba huy chương đồng.

Các em Lương Hiến Nga, lớp 10 Hóa 1 THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam; Đỗ Cao Minh Châu lớp 10 Sinh THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam và em Nguyễn Trọng Khải lớp 10 Hóa 1 trường THPT chuyên Nguyễn Huệ đã giành huy chương bạc. Ba huy chương đồng thuộc về Nguyễn Đức Hiếu, Lê Hoàng Minh, Trần Khánh Vy, lớp 10 Hóa 1 trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.



Đội tuyển Việt Nam tham gia đấu trường quốc tế.

Đề thi năm nay đòi hỏi sự suy luận, phân tích và các kỹ năng khoa học ở mức độ cao. Các câu hỏi trong bài thi đều hướng đến một chủ đề chung là "Nước và sự bền vững". Thí sinh phải giải quyết vấn đề thực tiễn con người gặp phải trong quá trình xử lý nước, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ trái đất.

Olympic khoa học trẻ quốc tế lần thứ 14 thu hút sự tham dự của 50 nước và vùng lãnh thổ với 279 học sinh. Đây là năm thứ 8 liên tục, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo ủy quyền, giao trách nhiệm tổ chức thành lập đội tuyển quốc gia đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự. Đoàn học sinh Việt Nam năm trong top 5 đoàn có thành tích xuất sắc cuộc thi.